

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ทศนคติของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดอยสะเก็ดต่อการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้เขียน นายเจนศิริ จันทร์ศิริ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ :

อาจารย์อโณทัย วัฒนาพร	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ เกี้ยวกิ่งแก้ว	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัน อนุমানราชชน	กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “ทศนคติของกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยสะเก็ด ต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีบทบาทเป็นกลไกของรัฐและเป็นตัวแทนชาวบ้านในหมู่บ้าน / ตำบล มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ เชียงใหม่อย่างไรบ้าง ข้อมูลที่ได้รับจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการปกครองและประชาชนที่สนใจทั่วไป ผู้วิจัยได้คัดเลือกประชากรตัวอย่าง จำนวน 74 คน (ร้อยละ 70 ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยสะเก็ด) การเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2538 ด้วยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตลอดจนจากเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

ด้านความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าฯ เชียงใหม่ที่มาจากการแต่งตั้งพบว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบรูปแบบการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ แต่รู้ว่ามีสถานภาพเป็นนิติบุคคล การประทับใจผลงานของผู้ว่าฯ เชียงใหม่ที่ผ่านมามีความแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ท่านนั้นมาอยู่เชียงใหม่ พร้อม ๆ กับการดำรงตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านขณะนั้นด้วย นอกจากนี้ยังเห็นว่าการปกครองเมืองเชียงใหม่ไม่มีความเหมาะสม เพราะผู้ว่าฯ ไม่มีอิสระและอำนาจอย่างเต็มที่ จึงขัดต่อหลักการกระจายอำนาจ ส่วนปัญหาสำคัญที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องการให้ผู้ว่าฯ เชียงใหม่เร่งแก้ไขเร่งด่วนที่สุดได้แก่ การจรรยาบรรณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันมากที่สุด

เจนศิริ จันทร์ศิริ. 2538. “ ทศนคติของกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยสะเก็ดต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ = Attitudes of Kamnan and Phuyaiban in Doi Sa Ket District towards the Election of a Governor in Chiang Mai Province.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ด้านความรู้ ความเข้าใจต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ เชียงใหม่นั้น พบว่า ส่วนใหญ่ได้ทราบข่าวการเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ที่เห็นว่ามีความพร้อม และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ว่าฯ ที่มาจากประชาชนโดยตรง ขณะเดียวกันถ้าให้พิจารณาความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ แล้วควรจะพิจารณาด้านเศรษฐกิจ และความเจริญเป็นอันดับแรก และเชื่อมั่นว่าผู้มีอิทธิพลหรือผู้ซื้อเสียงจะไม่สามารถกำหนดและมีบทบาทการเลือกตั้งได้ หากว่ามีการรณรงค์อย่างทั่วถึง โดยพรรคการเมืองต้องพิจารณาผู้สมัครที่มีความรู้และความสามารถให้ประชาชนตัดสินใจ เพราะเห็นว่าผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมืองด้วย ที่สำคัญต้องเป็นคนเชียงใหม่ และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ควรจะกำหนดวาระดำรงตำแหน่งเป็นคราวละ 4 ปี ส่วนอุปสรรคสำคัญที่สุดในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ เชียงใหม่คือ พรรครัฐบาลมีความเห็นขัดแย้งกัน รองลงไปคือ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยคัดค้าน

ด้านความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ เชียงใหม่พบว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนใหญ่เห็นด้วยทุกประเด็นของคำถาม โดยเมื่อนำมาวิเคราะห์ภาพรวมของความเห็นทุกประเด็นแล้วก็พบว่า เห็นด้วยมากที่สุดอีกเช่นกัน

ด้านความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ที่มาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้งว่ารูปแบบใดจะดีกว่ากัน พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ว่าฯ เชียงใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจะดีกว่า เพราะจะทำงานตอบสนองประชาชนได้ดีกว่า ซึ่งรวมทั้งประเด็นคำถามอื่น ๆ ส่วนการทดสอบสมมติฐานที่กำหนดไว้ โดยใช้ลักษณะทั่วไปทางประชากรเป็นตัวแปรอิสระ เพื่อการหาความสัมพันธ์ทางสถิติ พบว่าสมมติฐานทุกข้อได้รับการปฏิเสธเพราะไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท้ายที่สุดกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ให้ความเห็นต่อผู้ว่าฯ เชียงใหม่ในทศวรรษหน้าว่า ควรมีบทบาทเป็นทั้งนักพัฒนา นักเศรษฐศาสตร์ นักบริหารงานบุคคล นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม นักประชาสัมพันธ์ ที่สำคัญจะต้องไม่เป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดเชียงใหม่

เจนศิริ จันทรศิริ. 2538. “ทัศนคติของกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอคอยสะแกต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ = Attitudes of Kamnan and Phuyaiban in Doi Sa Ket District towards the Election of a Governor in Chiang Mai Province.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.